

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
<p>3.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน</p> <p>3.1.1 กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยประดิษฐ์</p> <p>3.1.1.1 กิจการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Technical Fiber หรือ Functional Fiber)</p> <p>3.1.1.2 กิจการผลิตเส้นใยรีไซเคิล (Recycled Fiber)</p> <p>3.1.1.3 กิจการผลิตเส้นใยอื่นๆ</p> <p>3.1.2 กิจการผลิตด้ายหรือผ้า</p> <p>3.1.2.1 กิจการผลิตด้ายหรือผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Yarn หรือ Functional Fabric)</p> <p>3.1.2.2 กิจการผลิตด้ายหรือผ้าอื่นๆ</p> <p>3.1.3 กิจการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จหรือพิมพ์และแต่งสำเร็จ หรือพิมพ์</p>	<p>ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น</p> <p>ต้องใช้เศษวัสดุของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น</p> <p>ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น</p> <p>1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยหรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก</p> <p>2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยหรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีการลงทุน หรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก</p> <p>1. ต้องตั้งหรือขยายโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีระบบการกำจัดของเสียและการควบคุม</p>	<p>A 2</p> <p>A 4</p> <p>B 1</p> <p>A 3</p> <p>A 4</p> <p>B 1</p> <p>A 3</p>

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
3.1.4 กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ	<p>รักษาสิ่งแวดล้อมตามประกาศที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด</p> <p>2. ในกรณีที่ไม่อยู่ในพื้นที่ตามข้อ 1. จะอนุญาตให้เฉพาะกรณีการขยายโรงงานเดิม โดยต้องมีมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. สำหรับกิจการสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printing) สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้ตั้งโรงงานได้ในทุกพื้นที่</p> <p>4. สำหรับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกรณี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ตั้งในพื้นที่สถานประกอบการเดิมได้ ไม่ว่าจะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 ของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่ก็ตาม</p> <p>5. ต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกรณี</p> <p>1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยหรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก</p> <p>2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยหรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก</p>	A 4 B 1
3.2 กิจการผลิต Non-woven Fabric หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic Products) จาก Non-woven Fabric		A 4
3.3 กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม	<p>1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยหรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก</p> <p>2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยหรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก</p>	A 4 B 1
3.4 กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน		B 1

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
3.5 กิจการผลิตเครื่องดนตรี		B 1
3.6 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยหรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยหรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 	A 4 B 1
3.7 กิจการผลิตของเล่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยหรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยหรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 	A 4 B 1
3.8 กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับหรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ		A 4
3.9 กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ระบบข้อมูลเพื่อการออกแบบ 1.2 ระบบการออกแบบแนวคิด และการสร้างต้นแบบแนวคิด 2. ต้องจัดให้มีระบบในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ระบบการออกแบบเชิงวิศวกรรม 2.2 ระบบการสร้างต้นแบบ และทดสอบสมรรถนะการใช้งาน 2.3 ระบบการทดสอบมาตรฐานของต้นแบบ และการยอมรับของผู้ใช้ 3. ต้องใช้บุคลากรไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมด 4. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ต่อปี 5. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง 	A 1

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
<p>3.10 กิจการผลิตเลนส์</p> <p>3.10.1 กิจการผลิตเลนส์ที่ไม่เข้าข่ายเครื่องมือแพทย์ เลนส์กันแดด หรือเลนส์สัมผัสเพื่อความสวยงาม (Cosmetic Lenses) เช่น เลนส์กัลลิ่ง เป็นต้น</p> <p>3.10.2 กิจการผลิตเลนส์กันแดด หรือเลนส์สัมผัสเพื่อความสวยงาม (Cosmetic Lenses) กรอบแว่นตา และส่วนประกอบ</p>		<p>A 4</p> <p>B 1</p>
<p>3.11 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน</p> <p>3.11.1 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูงหรือเทคโนโลยีสูง (เช่น เครื่อง X-Ray เครื่อง MRI เครื่อง CT Scan และวัสดุฝังในร่างกาย เป็นต้น) หรือเครื่องมือแพทย์ที่มีการนำผลงานวิจัยภาครัฐ หรือที่ดำเนินการร่วมกับภาครัฐไปผลิตเชิงพาณิชย์)</p> <p>3.11.2 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ (ยกเว้นการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ)</p> <p>3.11.3 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ เช่น เสื้อกาวน์ ผ้าคลุม หมวก ผ้าปิดปากและจมูก ผ้าก๊อช และสำลี เป็นต้น</p>	<p>1. กรณีที่มีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม</p> <p>2. กรณีที่ไม่มีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม</p> <p>กรณีการผลิตผ้าก๊อชหรือสำลี ต้องเริ่มต้นจากผ้าฝ้ายดิบ หรือใยฝ้าย</p>	<p>A 1</p> <p>A 2</p> <p>A 3</p> <p>A 4</p>